

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) là một bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Hiện dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp, lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và ở mức rất cao tại Trung Quốc. Đến nay dịch bệnh đã diễn ra tại 31/31 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc và đã lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Nước ta có đường biên giới dài, lưu lượng người qua lại, giao thương với Trung Quốc rất nhiều nên nguy cơ dịch bệnh này lây lan và có thể bùng phát là rất lớn. Căn cứ vào thực tế tình hình trong nước, chiều ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. Tính đến ngày 04/02/2020 cả nước đã có 10 người dương tính với nCoV, trong đó có 03 người đã được điều trị khỏi; gần 90 trường hợp cách ly, theo dõi chặt chẽ; 270 trường hợp sức khỏe bình thường không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm nCoV. Đến thời điểm này, công tác phòng, chống dịch bệnh ở nước ta rất quyết liệt, chủ động, tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp nào nhiễm nCoV. Theo báo cáo của Sở Y tế, có 03 trường hợp trở về từ vùng dịch của Trung Quốc, trong đó có 01 trường hợp đã xác minh loại trừ vì đã qua trên 40 ngày; 01 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV và 01 trường hợp đã rời khỏi địa phương và đang được các ngành chức năng liên lạc, giám sát.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3027-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng,

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra và Kết luận của đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong cuộc họp trực tuyến tại hội trường 3A Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao ý thức chủ động tự phòng ngừa, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập, phòng chống lây truyền dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch xâm nhập, lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, đời sống nhân dân, tạo tâm lý tin tưởng trong các giai tầng của xã hội, không hoang mang, lo lắng và góp phần tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời phát hiện, phản bác, xử lý các đối tượng tạo tin đồn, có phát ngôn, đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

- Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra phải bám sát các nội dung Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 và Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3027-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra*; các văn bản của Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Thông tin & Truyền thông và các cơ quan có liên quan. Xác định công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, theo phương châm “bốn tại chỗ”¹.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh phải quan tâm, thường xuyên cập nhật tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị, lực lượng vũ

¹ (1) Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; (3) kinh phí tại chỗ; (4) nhân lực tại chỗ.

trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thường xuyên phối hợp với cơ quan tuyên giáo, thông tin - truyền thông, báo, đài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về nội dung tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới (2019-nCoV): Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và các văn bản khác có liên quan của Chính phủ, ngành Y tế, ngành Thông tin & Truyền thông².

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra của Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Y tế và các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai³.

- Các thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông (hình ảnh, video, đồ họa,...) có nội dung tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (2019-nCoV)⁴, trong đó chú trọng các nội dung cụ thể để tự phòng tránh dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng, cụ thể như sau: (1) Người tiếp xúc gần với người bệnh/người nghi ngờ mắc bệnh nCoV trong vòng 14 ngày phải thông báo cho các cơ sở y tế địa phương; (2) người tiếp xúc gần với người bệnh/người nghi ngờ mắc bệnh nCoV phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác; (3) hiện nay đang có dịch nCoV, người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng, lau chùi vật dụng bằng chất

² Công điện số 88/CĐ-BYT ngày 24/01/2020 của Bộ Y tế về tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; Quyết định số 225/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV); Công văn số 363/BYT-KCB ngày 28/01/2020 của Bộ Y tế về thực hiện công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

³ Công văn 3027-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ, ngày 02/02/2020 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 02/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona về triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

⁴ Khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, địa chỉ: <https://www.moh.gov.vn/>.

tẩy rửa thông thường; đeo khẩu trang đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông; (4) hiện nay đang có dịch nCoV, người dân không đi du lịch Trung Quốc và hạn chế đi du lịch các nước đang có dịch khác; (5) thường xuyên theo dõi trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế để kịp thời cập nhật, làm theo hướng dẫn.

- Thông tin về đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới chủng mới của vi rút corona gây ra của Bộ Y tế và Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng, chống dịch tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh trong toàn tỉnh; cung cấp các tài liệu truyền thông tại các cửa khẩu quốc tế hướng dẫn những hành khách tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các cơ sở y tế khi cần thiết.

- Cung cấp thông tin đầy đủ, đấu tranh phản bác tin đồn thất thiệt, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. Hoạt động của cơ quan chức năng trong xử lý các trường hợp tung tin đồn, đưa tin thất thiệt, xuyên tạc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

- Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên, nhân dân không tự tạo tin đồn, phát ngôn, đăng tải, bình luận, chia sẻ, cổ xúy thông tin thất thiệt, sai sự thật và thông tin chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng liên quan đến tình hình, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. Đồng thời phát hiện, báo cáo cho cơ quan chức năng những trường hợp vi phạm về thông tin liên quan đến dịch bệnh; đặc biệt là phát hiện, tố giác, tạo dư luận lên án mạnh mẽ các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tích trữ, ghim hàng, tăng giá bán các mặt hàng phòng chống dịch bệnh như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn...

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật về tình hình, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên cả nước nói chung,

tỉnh Gia Lai nói riêng và các thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh từ các kênh thông tin sau:

+ Đài Truyền hình Việt Nam (Bản tin thời sự phát sóng hàng ngày, ứng dụng vtv.go).

+ Đài Tiếng nói Việt Nam (Bản tin thời sự phát thanh hàng ngày và website).

+ Thông tấn xã Việt Nam (website <https://baotintuc.vn/> và fanpage <https://www.facebook.com/ThongtanxaVietNam/>).

+ Website Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Y tế (<https://ehealth.gov.vn/>).

+ Website Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y Tế (địa chỉ: <http://vncdc.gov.vn/>)

+ Website Báo Sức khỏe và Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế (địa chỉ: <https://suckhoedoisong.vn/>)

+ Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai (địa chỉ: <http://thongtintuyengiaogialai.vn/>) và fanpage TUYÊN GIÁO GIA LAI (địa chỉ: <https://www.facebook.com/tuyengiaogialai/>) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Website Sở Y tế (địa chỉ: <http://syt.gialai.gov.vn/>) và Sở Thông tin & Truyền thông (địa chỉ: <http://tttt.gialai.gov.vn/>).

+ Báo Gia Lai (báo in, báo điện tử, ứng dụng Báo Gia Lai trên điện thoại thông minh).

+ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (Bản tin thời sự phát sóng hàng ngày và website).

- Duy trì việc trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên giữa Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí của tỉnh với Sở Y tế, Sở Thông tin & Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm theo dõi và quản lý các thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh để có biện pháp cung cấp thông tin, tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó, xử lý phù hợp.

2. Về hình thức tuyên truyền

- Triển khai quán triệt nội dung tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trong các buổi họp giao ban, chào cờ đầu tuần, đọc báo đầu giờ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt nhân dân,... của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thông tin, tuyên truyền bằng hình thức sử dụng xe phát thanh lưu động và trên hệ thống truyền thanh cấp cơ sở. Thu, phát sóng đầy đủ các chương trình của các đài trung ương, địa phương liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

- Bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra cho đội ngũ nòng cốt tuyên truyền miệng tại cơ sở và triển khai phương thức tuyên truyền trực tiếp đến người dân. Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, cán bộ y tế cơ sở, cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp.

- Thông tin, tuyên truyền thông qua tin, bài trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Chú trọng đăng tải thông tin về diễn biến, tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên Báo Gia Lai bản điện tử, ứng dụng Báo Gia Lai dành cho điện thoại, Trang điện tử của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các trang website, trang thông tin điện tử tổng hợp... của các địa phương, đơn vị.

- Sử dụng hệ thống các kênh thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đăng tải, chia sẻ tin, bài, sản phẩm truyền thông về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và phản bác các thông tin xấu, độc, thất thiệt, sai sự thật.

- Phối hợp với các hệ thống nhà mạng trên địa bàn để gửi đến các tài khoản điện thoại, zalo người dân trên địa bàn tỉnh tin nhắn nội dung thông tin có tính chất cảnh báo về diễn biến, tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Xây dựng và triển khai Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch do chủng mới vi rút corona gây ra, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Xây dựng tài liệu, hướng dẫn công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do chủng mới vi rút corona gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

- Phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan trong theo dõi tình hình, diễn biến và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền; đấu tranh phản bác đối với thông tin thất thiệt, chưa chính xác, chưa đầy đủ, sai sự thật liên quan đến tình hình, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan trong phát hiện, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh.

2. Sở Y tế

- Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan trong theo dõi tình hình, diễn biến và đưa ra các khuyến cáo cần thiết, phù hợp; triển khai kế hoạch xuất bản tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế về phòng, chống dịch bệnh.

- Thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình, diễn biến, các khuyến cáo về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra nhằm kịp thời đánh giá nguy cơ, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Phân công và thực hiện nghiêm việc phân công người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định. Kịp thời cung cấp thông tin, công khai minh bạch thông tin về dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra cho các cơ quan báo chí.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế, nhà thuốc; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, ghim hàng, tăng giá bán các mặt hàng phòng chống dịch bệnh như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn...

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hướng dẫn triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và định hướng các báo Trung ương, ngành đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đăng tải các thông tin chính xác, kịp thời và các biện pháp phòng dịch để người dân tích cực, chủ động phòng, chống dịch; không đưa các thông tin chưa kiểm chứng, thiếu chính xác gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Theo dõi, phát hiện, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm thông tin liên quan đến dịch bệnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan trong theo dõi tình hình, diễn biến và triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh, nhất là thông qua các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, lưu động.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, để có giải pháp chủ động phòng ngừa, không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Gia Lai và khuyến cáo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh không đi du lịch đến vùng có dịch.

- Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do vi rút corona cấp tỉnh, chỉ đạo tạm dừng các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao có tập trung đông người; quản lý chặt chẽ các hoạt động tập trung đông người tại các khu vực công cộng; yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội.

- Theo dõi, phát hiện, tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh và phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y Tế trong triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Chủ động theo dõi, phát hiện, cung cấp thông tin đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các trường hợp mắc bệnh trong nhà trường (nếu có) để kịp thời có phương án thông tin, định hướng tuyên truyền, tránh tạo điều kiện cho các đối tượng xấu tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Chú trọng thông tin, tuyên truyền kịp thời cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên của các cơ sở giáo dục và đào tạo về tình hình, diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona; tổ chức vệ sinh nhà trường; bảo đảm an toàn thực phẩm, nước uống... Cung cấp thông tin đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng thời hướng dẫn học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên của các cơ sở giáo dục và đào tạo các khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho phụ huynh, gia đình và cộng đồng tại nơi sinh sống.

7. Công an tỉnh

Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong cung cấp thông tin về tình hình, diễn biến và triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống các trang, tài khoản mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35. Theo dõi, phát hiện, tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt, sai sự thật, không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng khác kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tích trữ, ghim hàng, tăng giá bán các mặt hàng phòng chống dịch bệnh như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn...

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội. Phối hợp cùng Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp ứng phó trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại khu vực biên giới, cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công tác phối hợp với ngành y tế giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu, chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh để phục vụ công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống hoạt động vận chuyển, mua bán động vật hoang dã, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong lưu thông, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Công thương

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, nhất là Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, ghim hàng, tăng giá các loại vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch. Thông tin để người dân biết các đường dây nóng, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong buôn bán hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác hướng dẫn, triển khai tuyên truyền, phổ biến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường khai thác, đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình, diễn biến, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội của Mặt trận và đoàn thể các cấp. Có hình thức biểu dương, nhân rộng các hành động nhân văn, mang ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền tạo dư luận lên án mạnh mẽ các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính như đầu cơ, tích trữ, ghim hàng, tăng giá bán các mặt hàng phòng chống dịch bệnh như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn...

13. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Tiếp tục duy trì việc cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Khai thác, đăng tải, chia sẻ về tình hình, diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra từ các kênh thông tin chính thống và người được các sở, ngành, địa phương phân công nhiệm vụ phát ngôn về dịch bệnh.

- Tăng cường tuyên truyền, biểu dương các tổ chức, cá nhân có những hành động mang tính nhân văn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, cung

cấp thông tin đầy đủ, xác thực, góp phần phản bác các thông tin thất thiệt, sai sự thật liên quan đến dịch bệnh.

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai điện tử tổ chức thông tin các bản tin cập nhật về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo trong phòng chống chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây trong các khung giờ cố định để nhân dân theo dõi, có biện pháp phòng dịch thích hợp.

- Đối với những nội dung thông tin có tính chất nhạy cảm, thì cần trao đổi, thống nhất với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước khi đăng tin, bài. Đồng thời, tuân thủ sự chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhất là về nội dung thông tin, mức độ, liều lượng thông tin tuyên truyền, tuyệt đối không đăng các tin, bài gây tâm lý lo lắng, hoang mang cho dư luận.

14. Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo Ban Tuyên giáo (Phòng Chính trị) tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Xây dựng hướng dẫn, triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên bình diện Thế giới, khu vực, cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường khai thác, đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình, diễn biến, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội do cấp ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35 cấp ủy quản lý.

- Thường xuyên thông tin, báo cáo tình hình, diễn biến, nhất là khi có tình huống bất thường và kết quả tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra của địa phương, cơ quan, đơn vị cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông qua các kênh thông tin như email công vụ, email mạng nội bộ cấp ủy, nhóm zalo tuyên giáo cấp huyện để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu xử lý.

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- *Chống dịch nCoV như “chống giặc”!*

- *Phòng, chống dịch nCoV là trách nhiệm của mỗi người dân và cả hệ thống chính trị!*

- *Tùng cá nhân hãy tự phòng, chống dịch bệnh nCoV!*
- *Đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm nCoV!*
- *Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng ho/sốt!*
- *Thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn hoặc các loại nước rửa tay có cồn để phòng ngừa lây nhiễm nCoV!*
- *Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị!*
- *Sử dụng thực phẩm được nấu chín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm!*
- *Giữ ấm cơ thể, ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý!*
- *Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để phòng ngừa lây nhiễm nCoV!*
- *Không nuôi nhốt, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã!*

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và thường xuyên, định kỳ hàng tuần có báo cáo phản ánh tình hình công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo qui định./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (HN, T26),
- Vụ Tuyên truyền, Trung tâm TTCTTG, Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên, Báo cáo viên TU,
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh,
- Thường trực, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Các cơ quan đại diện, văn phòng, phóng viên báo chí thường trú Trung ương, ngành, địa phương khác tại tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng chuyên môn BTG Tỉnh ủy (4),
- Lưu VPTU.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Trần Đình Hiệp